
sþ. 441. Fyrirspurn [245. mál]
til viðskiptaráðherra um útflutning dilkakjöts.

Frá Birgi Ísl. Gunnarssyni.

1. Hve mikið var flutt út af dilkakjöti á s.l. ári og hve mikið er áætlað að flytja út á þessu
ári?

2. Hvaða verð fékkst fyrir kjötið pr. kg, sundurliðað eftir löndum sem flutt var til og um
hvaða verð hefur verið samið á þessu ári og hvenær voru þeir samingar gerðir?

3. Hvað var greitt í útflutningsbætur með hverju kílói á s.l. ári?
4. Hverjir önnuðust þennan útflutning, sundurliðað eftir fyrirtækjum og magni?
5. Hvernig er háttað söluþóknun, þ. e. hversu mikil er hún og við hvaða verð er miðað?


